



ORANGE COUNTY PROBATION DEPARTMENT
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

1055 N. MAIN ST., 5TH FLOOR, SANTA ANA, CA 92701



THÔNG BÁO CẤP THỜI

GIÁM ĐỐC CẢI HUẤN STEVEN SENTMAN

Liên Lạc: Christy Ronald
Giám Đốc Thông Tin và Giao Tế
714-645-3140
ProbationPIO@prob.ocgov.com

Giám Đốc Cải Huấn Steven Sentman Loan Báo việc Nghỉ Hưu

Santa Ana, CA (Ngày 4 Tháng Ba, 2022)- Hôm 8 tháng Hai, 2022, Giám Đốc Cải Huấn Steven Sentman loan báo việc ông nghỉ hưu trong Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam. Việc nghỉ hưu của Giám Đốc Sentman có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng Ba, 2022.

Giám Đốc Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam Steven Sentman phát biểu: “ Được bổ nhiệm vào cương vị Giám Đốc Cơ Quan Cải Huấn là một thời điểm hãnh diện nhất của sự nghiệp trong ngành cải huấn của tôi. Trong hơn 12 năm qua, tôi xem đó là một ưu quyền và là một vinh dự vĩ đại được phục vụ như người trưởng của cơ quan này. Tôi rất lấy làm cảm kích có cơ hội lãnh đạo một tổ chức với những người tận tụy và tài giỏi.”

Giám Đốc Sentman bắt đầu sự nghiệp với cơ quan vào năm 1985 với cương vị là một Cố Vấn Cải Huấn Ban Đêm được đặc phái đến Trung Tâm Cải Huấn Thiếu Nhi Quận Cam (Orange County Juvenil Hall). Ông được thăng qua nhiều cấp bậc, và tham dự vào Nhóm Lãnh Đạo Quản Trị năm 2007.

Xuyên qua suốt thời gian phục vụ, Giám Đốc Sentman đã từng là một cột trụ chính trong vai trò hỗ trợ Cơ Quan Cải Huấn trong hệ thống tư pháp hình sự. Ông là một thành viên trong nhóm đã hướng dẫn Quận Hạt và cơ quan xuyên qua những thử thách của Đạo Luật năm 2011 Tái Cấu Trúc Hệ Thống An Toàn Công Cộng (A.B. 109) đã chuyển đổi trách nhiệm cải huấn người lớn từ tiểu bang xuống giai tầng quận hạt và bao gồm những ảnh hưởng đặc biệt tới các cơ quan phụ trách tư pháp địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Giám Đốc Sentman, cơ quan đã gia tăng sự hữu dụng của các chương trình thiếu nhi một khi các em bước vào hệ thống tư pháp thiếu nhi. Cơ quan đã đặt ưu tiên chú tâm vào các giải pháp thay thế cho việc giam cầm và sự hợp tác dựa vào cộng đồng để hỗ trợ cho các thiếu nhi tiến tới một đời sống hữu dụng và tôn trọng luật pháp. Những nỗ lực này đã chứng tỏ mang lại lợi ích cho các thiếu nhi và gia đình của các em, trong lúc đó vẫn bảo đảm cho cơ quan giữ được những quyết tâm phục vụ cộng đồng và hỗ trợ các nạn nhân sử dụng hữu hiệu những nghiên cứu để ủng hộ sự thực hành những cải huấn. Sử dụng khách quan các chương trình và phương tiện như tránh sử dụng những chính sách cứng nhắc truyền thống (Wraparound), thay thế các hình phạt bằng những phương cách ân giảm (diversion) và giám sát tại gia để làm giảm thiểu việc thiếu nhi vào vào hệ thống cải huấn thiếu nhi quá nhiều và những điều này đã làm giảm thiểu được việc giam giữ thiếu nhi tại Quận Hạt.

Giám Đốc Sentman nhấn mạnh: “ Tôi rất hãnh diện là một thành viên trong nhóm đã xây dựng lại Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam trở thành một cơ quan có uy tín, nhiều sáng kiến và luôn hướng về tương lai như ngày hôm nay. Bây giờ là thời điểm cho một tân Giám Đốc bước vào và đưa cơ quan lên một giai tầng mới.”

Quận Hạt sẽ thực hiện một cuộc tuyển chọn toàn quốc cho chức vụ này.